

Số: /SNN - VP
V/v giải quyết kiến nghị cử tri trước và
sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Bắc Giang, ngày tháng 3 năm 2020

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện công văn số 74/UBND-TH, ngày 08/01/2020 và công văn số 598/UBND-TH, ngày 19/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII, Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời như sau:

I. Tình hình kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII:

1. Có tổng số có 12 ý kiến, trong đó: (07 ý kiến về lĩnh vực Thủy lợi, 01 ý kiến về lĩnh vực Lâm nghiệp, 01 ý kiến về lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y, 01 ý kiến về lĩnh vực Nước sạch và Vệ sinh môi trường, 01 ý kiến về lĩnh vực Trồng trọt và BVTV, 01 ý kiến về lĩnh vực Thủy sản).

2. Ngay sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo, kiểm tra, xác minh và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo giải quyết kịp thời.

II. Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri

1. Tiến độ và kết quả giải quyết những kiến nghị từ các kỳ họp trước chưa giải quyết xong: Gồm 06 ý kiến, trong đó (03 ý kiến về lĩnh vực Thủy lợi, 01 ý kiến về lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y, 01 ý kiến về lĩnh vực Lâm nghiệp, 01 ý kiến về lĩnh vực Nước sạch và VSMTNT).

Câu hỏi 1: Cử tri xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam: Đề nghị UBND tỉnh xem xét nâng cấp, nạo vét kênh V5 để phục vụ sản xuất của nhân dân (ý kiến cử tri kỳ họp thứ 6).

Trả lời: Tuyến kênh tưới V5 có chiều dài 4,0 km, đã kiên cố hóa được 2,0 km, phần còn lại 2,0 km là kênh đất, phục vụ tưới, tiêu cho 170 ha diện tích đất canh tác của nhân dân xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam. Ngày 29/7/2019, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1227/QĐ-UBND phê duyệt lại dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp kênh tưới V5, G42, G4, G9, G29; công trình đã được thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng vào ngày 31/12/2019. Như vậy, kênh V5 đã được cứng hóa 100%, đảm bảo phục vụ sản xuất.

Câu hỏi 2: Cử tri các xã: Tiến Dũng (khu vực Núi Ô), Đức Giang (khu Khê Cầu), Đồng Phúc (các thôn: Đồng Nhân, Cao Đồng, Hạ Làng), huyện Yên Dũng: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Nam Sông Thương quan tâm đến việc điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Trong vụ

Chiêm Xuân năm 2019, việc điều tiết nước không kịp thời ảnh hưởng đến năng suất lúa (*ý kiến từ kỳ họp thứ 7*), cụ thể như sau:

Trả lời:

- *Ý kiến của cử tri xã Tiến Dũng:*

Ngày 19/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1965/QĐ-UBND bố trí nguồn kinh phí để cải tạo nâng cấp đoạn cuối kênh T2. Công trình đã được thi công xong và hoàn thành đưa vào sử dụng từ ngày 20/10/2019 đã khắc phục dứt điểm tình trạng điều tiết nước chưa kịp thời như ý kiến cử tri nêu.

không ảnh hưởng đến năng suất lúa.

- *Trả lời ý kiến cử tri khu Khê Cầu, xã Đức Giang:*

Cuối vụ Chiêm Xuân năm 2019 xảy ra nắng nóng kéo dài, nhu cầu về nước tưới tại một số diện tích lúa và hoa màu khu vằn cao của thôn Khê Cầu lớn. Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Nam Sông Thương đã thống nhất với chính quyền địa phương duy trì đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất; kết quả không có diện tích lúa và hoa màu bị ảnh hưởng về năng suất. (*có biên bản làm việc giữa đại diện Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Nam Sông Thương và UBND xã Đức Giang ngày 08/7/2019*).

- *Trả lời ý kiến cử tri các thôn Cao Đông, Hạ Làng, Đông Nhân, xã Đông Phúc:*

+ Ngày 08/7/2019, đại diện Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Nam Sông Thương đã làm việc với UBND xã Đông Phúc và đã được UBND xã Đông Phúc xác nhận: 02 trạm bơm Cổ Pháp và Tư Mại do Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Nam Sông Thương quản lý, bơm nước tưới phục vụ sản xuất vụ Chiêm Xuân năm 2019 kịp thời không để xảy ra thiếu nước tưới cho lúa và hoa màu của nhân dân (*có biên bản làm việc giữa đại diện Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Nam Sông Thương và UBND xã Đông Phúc ngày 08/7/2019*).

Câu hỏi 3: Cử tri xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng phản ánh: Mặt đê sông Thương từ đầu thôn Tân Mỹ, xã Lãng Sơn đi xã Xuân Phú bị xuống cấp nghiêm trọng. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng xem xét, sửa chữa, nâng cấp. (*ý kiến từ kỳ họp thứ 7*).

Trả lời:

Đoạn đê cử tri xã Lãng Sơn phản ánh có chiều dài 0,551km thuộc địa bàn xã Lãng Sơn (*trong ứng từ Km23+149-K23+700 đê tả Thương*) mặt đê đã được đổ bê tông nhưng đã bị xuống cấp nghiêm trọng gây khó khăn cho công tác phòng chống thiên tai cũng như giao thông đi lại của nhân dân. Đoạn đê trên đã được Tổng cục Phòng chống thiên tai quyết định đầu tư trong kế hoạch năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ chỉ đạo thực hiện hoàn thành trong năm 2020.

Câu hỏi 4. Cử tri huyện Sơn Động phản ánh: Hiện nay nhân dân xã Tuấn Đạo thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc và bảo vệ rừng, song có tình trạng một

số người dân xã Đèo Gia huyện Lục Ngạn và các xã: Bình Sơn, Lục Sơn, huyện Lục Nam đã phát vén rừng đến khu vực giáp ranh với rừng của xã Tuấn Đạo. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam xây dựng quy chế phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng.

Trả lời:

Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo số 3154/UBND-NN ngày 30/8/2019 về việc xây dựng quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Trong tháng 10/2019, UBND 03 huyện: Lục Ngạn, Sơn Động, Lục Nam đã ký quy chế phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng giáp ranh 03 huyện¹. Như vậy, kiến nghị của cử tri đã được giải quyết xong.

Câu hỏi 5: Cử tri các huyện Yên Dũng, Hiệp Hòa, Việt Yên, Lạng Giang, Yên Thế, Sơn Động, Lục Nam: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng sớm hỗ trợ đối với các hộ có lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã thực hiện tiêu hủy.

Trả lời:

Tính đến ngày 31/12/2019, toàn tỉnh tiêu hủy 276.951 con lợn, tương ứng 14.707,9 tấn; số tiền đề nghị hỗ trợ theo quy định 398,824 tỷ đồng. Số tiền trên đã được Trung ương và tỉnh cấp đủ cho các huyện, thành phố thực hiện việc chi trả cho người chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy. Tính đến ngày 27/3/2020 đã có 03 huyện: Việt Yên, Yên Thế, Lục Ngạn và thành phố Bắc Giang tiến hành chi trả xong toàn bộ số tiền hỗ trợ cho người dân có lợn bị tiêu hủy; các huyện còn lại dự kiến chi trả xong trong tháng 4/2020.

Câu hỏi 6. Cử tri xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa đề nghị: *UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, đôn đốc nhà thầu khẩn trương thi công hoàn thành nhà máy nước thôn Mai Trung, xã Mai Đình vì công trình đã khởi công từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng.*

Trả lời:

Công trình cấp nước xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa đã được đưa vào danh mục công trình đầu tư cải tạo, nâng cấp mở rộng trong Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn WB. Tổng mức đầu tư 10.468 triệu đồng, thời gian thực hiện 2019-2020. Sau khi hoàn thành công trình sẽ cấp nước cho toàn bộ xã Mai Đình với khoảng 1.400 hộ dân. Công trình đã khởi công xây dựng từ tháng 8/2019, đến nay đã thi công hoàn thành toàn bộ các hạng mục theo thiết kế, gồm: Cải tạo trạm xử lý, giếng khoan, lắp đặt hệ thống đường ống cấp nước, đã lắp đặt được 1.000/1.400 đồng hồ vào các hộ dân và hiện nay đang tiến hành vận hành chạy thử. Dự kiến đến tháng 6/2020 sẽ cấp nước cho các hộ dân trên địa bàn xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa.

¹ Quy chế số 01/QCPH/UBNDSD-UBNDLN-UBNDLN

2. Đối với các kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khoá XVIII

2.1. Trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khoá XVIII: có 02 ý kiến về lĩnh vực Thủy lợi.

Câu hỏi 1: Cử tri xã Hương Mai, huyện Việt Yên phản ánh: Tuyến kênh 3 từ Kè Trảng về Tân Sơn, xã Trung Sơn có chiều dài khoảng 4,5km phục vụ tưới cho toàn bộ diện tích của xã Trung Sơn, tuyến kênh này được xây dựng từ lâu qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng, lòng kênh nhiều đoạn lở vỡ, mặt kênh thấp, mùa mưa nhiều đoạn bị tràn làm ảnh hưởng đến đi lại và sản xuất của nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh cứng hóa lòng kênh và mặt kênh để đảm bảo cho việc đi lại phục vụ sản xuất của nhân dân.

Cũng trên tuyến kênh này, hiện nay cứ mỗi đợt nước về, rác thải và xác động vật chết từ huyện Phú Bình, huyện Hiệp Hòa theo dòng nước chảy về địa phận thôn Đông Mới, xã Hương Mai rất nhiều, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo huyện Hiệp Hòa, huyện Việt Yên phối hợp, có biện pháp khắc phục.

Trả lời:

Tuyến Kênh 3 (N3) hiện trạng là kênh đất, có chiều dài 21,0 km, phục vụ tưới cho 5.153 ha diện tích đất canh tác của một số xã thuộc huyện Hiệp Hòa và các xã Việt Tiến, Hương Mai, Trung Sơn, huyện Việt Yên. Để đầu tư cứng hóa tuyến kênh N3 cần một nguồn kinh phí rất lớn, do nguồn kinh phí còn hạn chế nên việc đầu tư, nâng cấp kiên cố hóa chưa thực hiện được. Đoạn qua địa bàn xã Hương Mai, Trung Sơn huyện Việt Yên có chiều dài 5,2 km, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Nam Sông Thương trích kinh phí đầu tư tu bổ, nạo vét khơi thông dòng chảy đảm bảo tưới, tiêu. Ngày 19/12/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 816/QĐ-UBND phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2017 - 2018 (đợt 2), đầu tư nạo vét, tu bổ 4,9 km (trong đó đoạn qua xã Trung Sơn là 1,85km) đã hoàn thành đưa vào sử dụng từ ngày 15/12/2019 đáp ứng được yêu cầu đưa nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của nhân dân trên địa bàn xã Trung Sơn.

Về rác thải và xác động vật: Tình trạng rác thải, xác động vật chết do người dân xả vào lòng kênh từ huyện Phú Bình, huyện Hiệp Hòa chảy về địa phận thôn Đông Mới, xã Hương Mai là có xảy ra. Để ngăn chặn và giảm thiểu tình trạng trên, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Nam Sông Thương bố trí công nhân thường xuyên vớt rác tại các điểm điều tiết, phối hợp với các cấp chính quyền địa phương thu gom và vận chuyển rác vào các bãi tập trung để xử lý theo quy định. Huyện Hiệp Hòa và Việt Yên đã triển khai lắp đặt lưới chắn rác trên tuyến kênh thuộc địa phận một số xã trên địa bàn huyện², do vậy đã giảm

² Tháng 5/2019, UBND huyện Hiệp Hòa đã triển khai lắp đặt lưới chắn rác trên tuyến kênh Trôi tại K7+300, giao cho UBND xã Hoàng An quản lý. Đồng thời, năm 2017 trên tuyến kênh 3, UBND huyện Hiệp Hòa đã lắp đặt 02 lưới chắn rác tại xã Hoàng An và xã Ngọc Sơn, UBND huyện Việt Yên đã lắp đặt 02 lưới chắn rác tại xã Việt Tiến và xã Trung Sơn và giao cho UBND các xã tổ chức vớt, thu gom và xử lý rác thải theo quy định.

thiếu được lượng rác thải, xác động vật chết trong tuyến kênh 3 và giảm thiểu lượng ô nhiễm môi trường nước trong công trình thủy lợi.

Để khắc phục tình trạng xả rác thải ra môi trường, Tỉnh ủy Bắc Giang đã ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/02/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 16/3/2020 huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải môi trường.

Câu hỏi 2: Cử tri xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng phản ánh: Mặt đê sông Thương từ đầu thôn Tân Mỹ, xã Lãng Sơn đi xã Xuân Phú đã được đầu tư sửa chữa, nâng cấp nhưng hiện nay còn khoảng 400m đầu thôn Tân Mỹ (xã Lãng Sơn) chưa được sửa chữa, nâng cấp. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp.

Trả lời:

Đoạn đê cử tri xã Lãng Sơn phản ánh có chiều dài khoảng 0,5km thuộc địa bàn xã Lãng Sơn (từ Km23+149-K23+700 đê tả Thương) mặt đê đã được đổ bê tông nhưng đã bị xuống cấp nghiêm trọng gây khó khăn cho công tác phòng chống thiên tai cũng như giao thông đi lại của nhân dân. Đoạn đê trên đã được Tổng cục Phòng chống thiên tai có kế hoạch đầu tư trong năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ chỉ đạo thực hiện hoàn thành trong năm 2020.

2.2. Sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII: Gồm 04 ý kiến (02 ý kiến về lĩnh vực Thủy lợi, 01 ý kiến về lĩnh vực Trồng trọt và BVTV, 01 ý kiến về lĩnh vực Thủy sản).

Câu hỏi 1: Cử tri xã Hương Gián, Lão Hộ, huyện Yên Dũng đề nghị: Ngành chức năng chỉ đạo Công ty khai thác công trình thủy lợi Nam Cầu Sơn cải tạo, nâng cấp khơi thông dòng chảy của các tuyến kênh mương thuộc trạm bơm Thái Sơn 1,2,3 để đảm bảo cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp.

Trả lời:

Tuyến kênh tiêu Trạm bơm Thái Sơn 1 có chiều dài 3,0 km, tiêu cho 175 ha diện tích của xã Hương Gián và tuyến kênh tiêu Trạm bơm Thái Sơn 2, 3 có chiều dài 7,7 km, tiêu cho 1.150 ha diện tích của xã Hương Gián, thị trấn Tân An và xã Xuân Phú của huyện Yên Dũng. Ba tuyến kênh tiêu này là kênh đất, một số đoạn đi qua khu vực dân cư, giao cắt với các trục đường giao thông, lượng rác thải của người dân xả xuống lòng kênh rất lớn làm ách tắc dòng chảy và kéo dài thời gian tiêu úng. Năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Bắc Sông Thương trích kinh phí từ nguồn miễn thu thủy lợi phí đầu tư tu bổ, nạo vét khơi thông dòng chảy cho tuyến kênh tiêu trạm bơm Thái Sơn 1, đã hoàn thành đưa vào sử dụng vào ngày 31/12/2019, đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất.

Tuyến kênh tiêu trạm bơm Thái Sơn 2, 3, UBND tỉnh Bắc Giang đã phân bổ kinh phí cải tạo, nâng cấp cho tuyến kênh này từ nguồn hỗ trợ và phát triển đất trồng lúa năm 2020 tại Quyết định số 968/QĐ-UBND ngày 16/12/2019. Công trình sẽ được triển khai thi công, thời gian hoàn thành xong trước ngày 31/12/2020, như vậy sẽ đảm bảo đáp ứng được yêu cầu tưới, tiêu phục vụ sản xuất của nhân dân trên địa bàn.

Câu hỏi 2. Cử tri nhiều xã của huyện Hiệp Hòa: đề nghị cứng hóa đoạn đê từ Km36+100 đến Km36+600 (xã Châu Minh) và nhiều đoạn đê của các xã Hợp Thịnh, Mai Trung... do đã bị xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân.

Trả lời:

Đê tả Cầu địa bàn huyện Hiệp Hòa đến nay còn 02 đoạn đê chưa cứng hóa mặt đê bằng bê tông với tổng chiều dài khoảng gần 1km (đoạn K31+820-K32+160 và đoạn K36+100-K36+600). Đoạn cử tri phản ánh đã được Tổng cục Phòng chống thiên tai quyết định đầu tư trong kế hoạch năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ chỉ đạo thực hiện hoàn thành trong năm 2020. Như vậy toàn bộ tuyến đê tả Cầu huyện Hiệp Hòa sẽ được cứng hóa mặt đê bằng bê tông để việc đi lại của Nhân dân và việc tuần tra, canh gác trên đê được thuận lợi.

Câu hỏi 3. Cử tri tại thôn Đồng Lân, xã Đồng Kỳ, huyện Yên Thế phản ánh: Hiện nay các đại lý bán thuốc BVTV trên địa bàn xã Đồng Kỳ bán thuốc chất lượng kém, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác kiểm tra, xem xét xử lý.

Trả lời:

Trong nhiều năm qua, Sở Nông nghiệp và PTNT luôn chú trọng công tác thanh kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó có huyện Yên Thế. Tháng 11/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra 4 hộ kinh doanh thuốc BVTV tại xã Đồng Kỳ - huyện Yên Thế. Đã phát hiện và xử lý vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh thuốc BVTV Sang Thảo tại thôn Trại Đãng, xã Đồng Kỳ, phạt hành chính 4 triệu đồng và cửa hàng Ngô Phong tại Thôn Trại Quân, xã Đồng Kỳ phạt hành chính 4 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước.

Câu hỏi 4. Cử tri khu vực lòng hồ Cẩm Sơn, huyện Lục Ngạn: Đề nghị UBND tỉnh, các ngành chức năng có biện pháp quản lý, khoanh nuôi và tiếp tục đầu tư thả cá ở hồ Cẩm Sơn để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế của nhân dân khu vực lòng hồ.

Trả lời:

Theo quyết định số 03/2016/QĐ-UBND, ngày 04 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý, khai thác, sử dụng diện tích mặt nước hồ chứa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thì hồ Cẩm Sơn có dung tích 249 triệu m³ nước thuộc danh mục hồ chứa cấm nuôi trồng thủy sản theo quy mô công nghiệp, dịch vụ du lịch, giải trí gây ô nhiễm môi trường.

Hàng năm, Sở Nông nghiệp và PTNT đã dành nguồn kinh phí 300 triệu đồng để mua cá giống thả tại Hồ Cẩm sơn nhằm bổ sung và tái tạo nguồn lợi thủy sản trên hồ tạo sinh kế cho người dân quanh vùng hồ.

III. Đánh giá chung

1. Ưu điểm:

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh: Ngay sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT và các địa phương kiểm tra xác minh, trả lời các ý kiến kịp thời và giải quyết ngay đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết;

- Kết quả giải quyết: Đối với các kiến nghị về công tác quản lý chuyên ngành đạt 100% và đảm bảo theo đúng nội dung và chất lượng.

2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân:

- Những ý kiến kiến nghị của cử tri từ các kỳ họp trước chưa được giải quyết do chưa có nguồn kinh phí đầu tư, cải tạo, nâng cấp các hạng mục công trình.

- Một số kiến nghị cử tri từ các kỳ họp trước đang tiếp tục giải quyết, Sở Nông nghiệp và PTNT trình Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh tiếp tục đầu tư trong thời gian tới.

IV. Các đề xuất, kiến nghị

1. Hiện tại, nhiều hạng mục công trình thủy lợi, kênh mương, hồ đập, đê điều trên địa bàn tỉnh đã xuống cấp rất khó khăn trong công tác phục vụ sản xuất nông nghiệp và phòng chống thiên tai. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh quan tâm đầu tư kinh phí để tu bổ cải tạo, nâng cấp đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai và đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp của nhân dân trong thời gian tới.

2. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức, ý thức về bảo vệ môi trường; chỉ đạo chính quyền thôn, xã có công trình đê điều, kênh thủy lợi đi qua có giải pháp ngăn chặn, xử phạt các hành vi xả rác ra mái đê, lòng kênh gây ô nhiễm môi trường; bố trí các khu tập kết, trung chuyển và xử lý rác thải phù hợp tại các địa phương trong thời gian tới./.

Nơi nhận:

- Lưu: VT, VP.

Bản điện tử:

- Như kính gửi;

- Giám đốc; các PGĐ Sở;

- Các Chi cục: Thủy lợi, Chăn nuôi và Thú y, Kiểm lâm, Thủy sản, TT nước sạch và VSMTNT, Trồng trọt và BVTV.

GIÁM ĐỐC

Dương Thanh Tùng